

*

Số 80-KH/ĐUK

KẾ HOẠCH

thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới

Thực hiện Kế hoạch số 60-KH/TU ngày 24/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới (viết tắt là Nghị quyết số 27-NQ/TW), Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:

I - MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Giúp các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ Khối nâng cao nhận thức, quyết tâm chính trị, trách nhiệm trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; các tổ chức đảng và đảng viên thật sự gương mẫu, đi đầu trong việc tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; bảo đảm thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trở thành chuẩn mực ứng xử của mọi chủ thể trong xã hội.

2. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW; xác định nhiệm vụ, đề ra giải pháp, lộ trình triển khai thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình của cơ quan, đơn vị; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết số 27-NQ/TW đề ra.

II- NỘI DUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Tổ chức học tập, quán triệt, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền

Các cấp ủy cơ sở đảng trong Đảng bộ Khối tiếp tục tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết số 27-NQ/TW; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng về Hiến pháp và pháp luật, về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và yêu cầu tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Kiên trì xây dựng ý thức và lối sống thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và quần chúng.

Quán triệt sâu sắc việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhiệm vụ trọng tâm đổi mới của hệ thống chính trị; được tiến hành đồng bộ với thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chú trọng quan tâm đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và xây dựng đội ngũ làm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có phẩm chất đạo đức, có trình độ, năng lực và kỹ năng tuyên truyền, có tâm huyết trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

2. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tham mưu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Các cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức chính trị - xã hội trong Đảng bộ Khối căn cứ nội dung Nghị quyết số 27-NQ/TW, Kế hoạch thực hiện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện gắn với chức năng, nhiệm vụ và phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị. Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ cụ thể trong Kế hoạch số 60-KH/TU ngày 24/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện tốt công tác tham mưu và tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ, hiệu quả các nhiệm vụ được phân công.

Nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy định của cơ quan, đơn vị phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; kiểm soát quyền lực Nhà nước chặt chẽ, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tổ chức thực hiện pháp luật nghiêm minh, hiệu quả, bảo đảm đáp ứng tốt yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục, bãi bỏ các thủ tục không cần thiết, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, cản trở cạnh tranh lành mạnh; xây dựng chính quyền điện tử và chuyên đổi số; nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Xây dựng cơ quan hành chính trong Đảng bộ Khối chuyên nghiệp, pháp quyền, hiện đại, khoa học, công khai, minh bạch, tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Tăng cường cải cách tư pháp, hoạt động tư pháp và hỗ trợ tư pháp; bảo đảm tổ tụng tư pháp dân chủ, công bằng, văn minh, pháp quyền, hiện đại, nghiêm minh, dễ tiếp cận, bảo đảm và bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Xây dựng cơ quan tư pháp trong Đảng bộ Khối chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực phục vụ Nhân dân và sự phát triển của tỉnh, thực hiện cơ chế lựa chọn, đào tạo, thu hút, trọng dụng nhân tài, khuyến khích bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Tiếp tục thực hiện tốt các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và

pháp luật. Thực hiện đầy đủ và hiệu quả phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” nhằm phát huy cơ chế Nhân dân trực tiếp tham gia vào công việc quản lý nhà nước, quản lý xã hội, tham gia thảo luận các vấn đề chung của đất nước và của tỉnh.

3. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Các cấp ủy cơ sở đảng trong Đảng bộ Khối tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết số 27-NQ/TW trên từng lĩnh vực được phân công phụ trách.

Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong Khối trong xây dựng, củng cố và tăng cường Khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội; tổ chức tốt việc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị với quần chúng, Nhân dân; là cầu nối đưa chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; chủ động, tích cực tham gia kiểm soát quyền lực Nhà nước, tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, thống nhất của các cấp ủy, tổ chức đảng; đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện nghị quyết của các cấp ủy đảng; phát huy trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo và hiệu lực, hiệu quả trong quản lý điều hành của Nhà nước. Cụ thể hóa phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng thông qua việc ban hành, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định cụ thể, công khai để cán bộ, đảng viên và Nhân dân biết, giám sát việc thực hiện. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng; khắc phục triệt để tình trạng thực hiện không đầy đủ, không nghiêm, không hiệu quả các chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng.

4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết thực hiện Nghị quyết

Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối sửa đổi, bổ sung các quy định, quy trình kiểm tra, giám sát cụ thể để các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên biết, giám sát việc thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW tại các chi, đảng bộ cơ sở.

Cấp ủy chi, đảng bộ cơ sở đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW vào chương trình kiểm tra, giám sát của cấp mình để thực hiện.

III - TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối phối hợp với các Ban của Đảng ủy Khối tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức quán triệt học tập và thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ở các chi, đảng bộ trực thuộc; tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

2. Các cấp ủy chi, đảng bộ cơ sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 27-NQ/TW và Kế hoạch này của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, gửi về Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (qua Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối) trước ngày 30/7/2023.

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (b/c),
- Ban Thường vụ Đảng ủy Khối,
- Các ban ĐUK; Đoàn Khối,
- Chi, đảng bộ cơ sở,
- Website ĐUK,
- Lưu VP, BTGĐUK.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**



Nguyễn Hữu Lộc